

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trạm y tế, có giải pháp sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, điều chỉnh chế độ tiền lương, nâng phụ cấp cho đội ngũ y tế, nhất là y tế cơ sở. Cử tri cũng kiến nghị xem xét giảm giá điện, bố trí một số chức danh cán bộ cấp xã khuyết thiếu; xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; có giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát chèo truyền thống, đầu tư phát triển đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; quản lý chặt chẽ việc sử dụng các bãi triều nuôi ngao tại các huyện ven biển; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện ĐBQH thông tin thêm một số kết quả nổi bật về hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua, nhất là những đổi mới trong hoạt động giám sát, chất vấn và ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các kỳ họp. Các ĐBQH cũng giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp kiểm tra, xử lý kịp thời một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi tới kỳ họp Quốc hội.

2.057 cán bộ phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Từ ngày 22 - 28/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 2.057 cán bộ là phó chủ tịch hội LHPN xã, phường, thị trấn và chi hội trưởng chi hội phụ nữ.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt về: Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức hội cấp cơ sở và chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2022 - 2027; một số nội dung cơ bản về công tác phát triển, quản lý hội viên của hội LHPN cơ sở; hướng dẫn xây dựng và quản lý quỹ hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Qua các lớp tập huấn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hội cơ sở năng lực, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác xã hội, công tác hội; từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PHƯƠNG CHI

AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH Hỗ trợ 65 triệu đồng lắp đặt camera giám sát an ninh

Sáng ngày 28/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình trao 65 triệu đồng hỗ trợ lắp đặt camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Đề Thám (thành phố Thái Bình).

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ phường Đề Thám thực hiện đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Thái Bình bằng nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa, trong đó phường Đề Thám được giao phụ trách lắp đặt 51 mắt camera tại 17 vị trí với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Việc chung tay, hỗ trợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình nói riêng và của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nói chung góp phần cùng thành phố xây dựng nền tảng hạ tầng thông minh, hướng tới xây dựng đô thị thông minh; hỗ trợ công tác quản lý xã hội trên các lĩnh vực. Đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng khai thác dữ liệu để truy vết, xác minh, điều tra vụ việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

NGUYỄN THỜI

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 28/9

Thế giới: Hơn 621,3 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 28/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 621,3 triệu ca, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 1.587 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 28/9 của Bộ Y tế cho biết, có 1.587 ca mắc Covid-19 mới, hơn 1.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 83 ca nặng đang được điều trị.

Trong ngày có 33.452 liều vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 260 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân mới



Xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2 tại CDC Thái Bình.

Trong ngày, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 29 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 28/9, Thái Bình đã tiêm gần 4,231 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 là 266.812 người; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 là 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 106.312 trẻ, đạt 54,11%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

Số y tế: 0969.851.212. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476. 0227.3640.786. 0227.3831.685

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Thường tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường

vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW và gắn với tình hình thực tế của tỉnh Thái Bình. Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, mang tính nhân dân và tinh dân

tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Nghị quyết số 7 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận làm rõ tầm quan trọng và các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự ổn định của tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp to lớn và phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an, các ngành trong khối Nội chính, các đơn vị, địa phương; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, củng cố và nhân lên lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần của Nghị

quyết để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Đảng ủy Công an tỉnh, từng cơ quan, đơn vị cần chú trọng nâng, nhiệm vụ chủ động hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng để án thực hiện sát với thực tế nhằm xây dựng lực lượng CAND theo đúng tinh thần Nghị quyết. Sau khi quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết phải có sự chuyển biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, phần đầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; việc xử lý các vụ việc sai phạm trong xây dựng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; quy trình thực hiện công tác cán bộ; việc tinh giản biên chế, nâng cao đạo đức công vụ; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Công đoàn Sở...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Xây dựng, đồng thời đề nghị Sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn, đoàn thể trong thực hiện; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ trong giải quyết công việc để nâng cao chỉ số DDCI. Phát huy hiệu quả thực chất hơn nữa hoạt động của Công đoàn, ban thanh tra nhân dân, các tổ chức chính chủ ở cơ sở gắn với thực hiện quy chế dân chủ.

* Sáng ngày 28/9, Tổ kiểm tra số 1, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04/2005/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 chủ trì cuộc kiểm tra.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, triển khai thực hiện các chỉ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Quản lý đã đưa ra bản bạc, thảo luận các vấn đề quan trọng như: công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; nhiệm

vụ chuyên môn; tình hình sử dụng kinh phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... bảo đảm công chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04/2005/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 chủ trì cuộc kiểm tra.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, triển khai thực hiện các chỉ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Quản lý đã đưa ra bản bạc, thảo luận các vấn đề quan trọng như: công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; nhiệm

thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tới cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; quá trình thực hiện, cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động chuyên môn để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ban Quản lý cần sớm kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ theo chương trình, kế hoạch hàng năm đề ra.

Bế giảng khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức bế giảng khóa đào tạo sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành năm 2022 bằng nguồn ngân sách địa phương.

Sau hơn 2 tháng huấn luyện tập trung, gần 70 học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 được lựa chọn trên địa bàn tỉnh được học các khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; các môn khoa học xã hội và nhân văn; tâm lý học quân sự; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của người chỉ huy. Tổ chức huấn luyện các môn quân sự chuyên ngành về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; nguyên tắc về công tác chuẩn bị, phương

pháp tổ chức, chỉ huy chiến đấu. Thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị dự bị động viên.

Kết quả đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trên 73% đạt khá, giỏi. Học viên sau khi tốt nghiệp được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị; được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên của tỉnh. Trên cơ sở đó giúp học viên sau khi ra trường phát huy khả năng, góp phần xây dựng các đơn vị dự bị động viên vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VĂN DŨNG (BỘ CHQS tỉnh)

ĐỒNG HƯNG Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở

Trong 2 ngày 27 - 28/9, Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hưng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở năm 2022.

210 học viên là cán bộ hội cựu chiến binh các xã, thị trấn được tìm hiểu, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số vấn đề về bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thông qua khóa học giúp cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở nâng cao lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội, từ đó vận dụng vào hoạt động ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của hội và địa phương.

TÔ PHƯỢNG (Đài TTTT Đồng Hưng)

Trên 2,83 tỷ đồng hỗ trợ hơn 8.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình" đã được hội đồng đội các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả, giúp nhiều em nhỏ có thêm điều kiện để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hội đồng đội các cấp đã cụ thể hóa chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình" bằng nhiều hình thức: giao lưu, gặp gỡ gương người

tốt, việc tốt, các em đội viên vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống; trao tặng quà, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng học giỏi, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, thiếu nhi khuyết tật... Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 8.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị tiền và quà được trao tặng trên 2,83 tỷ đồng. Tiêu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Huy động 1,26 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học và THCS An Cầu (Quỳnh Phụ).

Triển khai vận động đóng góp ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2022, từ đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công

đoàn Các khu công nghiệp/tỉnh, công đoàn các ngành vận động đoàn viên ủng hộ quỹ để xây mới, sửa chữa nhà ở cho

đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch phân bổ năm 2022, chỉ tiêu hỗ trợ kinh phí 54 nhà, trong đó xây mới 45 nhà (mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà), đoàn Các khu công nghiệp/tỉnh, công đoàn các ngành vận động đoàn viên ủng hộ quỹ để xây mới, sửa chữa nhà ở cho

NGUYỄN CƯỜNG

Hơn 800 đoàn viên, CNVCLĐ được tuyên truyền về bảo đảm ATGT

Trong tháng 9/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 3 lớp truyền thông về công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 800 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại Công đoàn ngành công thương, liên đoàn lao động hai huyện Đồng Hưng và Vũ Thư. Tại các lớp truyền thông, CNVCLĐ được thông tin về tình hình tai nạn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, công tác

bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, được hướng dẫn quy tắc và cách ứng xử khi tham gia giao thông; các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; một số quy định của pháp luật về trật tự ATGT; ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT... Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố tiếp

tục xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp truyền truyền về công tác bảo đảm ATGT, an ninh trật tự cho CNVCLĐ nhằm góp phần cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phát hàng nghìn mũ bảo hiểm xe máy cho người lao động tại các lớp truyền thông về bảo đảm ATGT.

MAI THƯ



Các em học sinh xã Vũ Bình (Kiến Xương) nhận quà của Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.